

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH  
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  
NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2021**

-----

**1. Đơn vị tỉnh Đồng Tháp có 08 đại biểu trúng cử ĐBQH khoá XV**

Chiều ngày 10/6, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức họp báo để công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo đó, có 499 đại biểu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó đơn vị tỉnh Đồng Tháp có 08 đại biểu trúng cử. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**2. Huyện uỷ Cao Lãnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm**

Ngày 10/6, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Văn Thắng làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Cao Lãnh về triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Trên cơ sở Chương trình hành động của Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xác định 12 chỉ tiêu, 05 nhiệm vụ trọng tâm và 08 nhóm giải pháp để lãnh đạo thực hiện đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Ước thực hiện trong 06 tháng đầu năm, huyện có 05/12 chỉ tiêu đạt từ 60 - 100%. Công tác triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp kịp thời, nghiêm túc; công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, nhất là giám sát thường xuyên để kịp thời chấn chỉnh hạn chế.

Việc triển khai các mô hình trong sản xuất nông nghiệp và phòng, chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi được tập trung quyết liệt và kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, đến nay có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, đang hoàn thiện hồ sơ công nhận huyện nông thôn mới; mô hình Hội quán tiếp tục phát huy hiệu quả trong liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**3. Toạ đàm về xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp**

Để đánh giá kết quả thực hiện và xác định định hướng, giải pháp thực hiện trong thời gian tới đối với Chương trình Xây dựng nông thôn mới và Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sáng 10/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức toạ đàm về nội dung này. Toạ đàm được kết nối trực tuyến giữa điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện và đặc biệt là các doanh nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp.

Theo các chuyên gia, doanh nghiệp, giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh Đồng Tháp là địa phương đi đầu trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, với nhiều mô hình hay, sáng tạo, mang lại lợi ích thiết thực cho người nông dân, cũng như đưa kinh tế địa phương ngày càng phát triển.

Trong giai đoạn 2021 – 2025, các chuyên gia, doanh nghiệp cho rằng, Đồng Tháp cần quan tâm hơn nữa trong xây dựng và phát triển đồng bộ chuỗi giá trị các ngành hàng nông nghiệp, tăng cường mối quan hệ giữa doanh nghiệp và nông dân, đặc biệt là thu hút doanh nghiệp lớn đến đầu tư lĩnh vực nông nghiệp để đóng vai trò dẫn dắt, kết nối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, nông dân, hợp tác xã tại địa phương v.v.. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

#### **4. Giai đoạn 2021 – 2025, đưa 7.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài**

Sáng ngày 10/6, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu chủ trì Hội thảo góp ý dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2021 – 2025.

Dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho thấy, giai đoạn 2017 – 2020, toàn tỉnh có 6.781 lao động đã xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; thị trường Nhật Bản chiếm 73,4%, vượt gần 70% kế hoạch cả giai đoạn. Tính đến ngày 01/6/2021, toàn tỉnh có 3.640 lao động hết hạn hợp đồng, trong đó có một nửa về nước tiếp tục xuất cảnh hoặc gia hạn hợp đồng. Ước tính mỗi năm, lao động gửi về trên 1.300 tỷ đồng.

Công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của tỉnh trong giai đoạn 2021 – 2025 với mục tiêu phấn đấu đưa 7.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều có lao động đi làm việc ở nước ngoài. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

#### **5. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn dưới 3%**

Chiều ngày 10/6, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội thảo đánh giá Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 và đề ra giải pháp thực hiện giai đoạn 2021 – 2025, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu.

Giai đoạn 2016 – 2020, toàn tỉnh có 43.000 hộ nghèo (chiếm gần 10%) và hơn 22.000 hộ cận nghèo (chiếm trên 5%). Đến năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,86%, tỷ lệ hộ cận nghèo 4,98%. Dự kiến hộ nghèo theo chuẩn mới Nghị định 07 của Chính phủ về chuẩn nghèo đa chiều áp dụng giai đoạn 2022 – 2025 thì năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh là 6,06%, tỷ lệ hộ cận nghèo là 6,48%.

Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1%/năm theo chuẩn mới; đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn dưới 3%. Thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo cuối năm 2025 tăng 1,8 lần so với năm 2020.

Để đạt được chỉ tiêu đề ra, nhiều ý kiến cho rằng, cần phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức vươn lên thoát nghèo; có cơ chế hỗ trợ tạo sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; xây dựng hệ thống giáo dục nghề nghiệp bám sát nhu cầu thực tiễn của thị trường, bảo đảm hài hòa về cung cầu lao động v.v.. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

#### **6. Tiếp tục duy trì và nâng cao Chỉ số PAPI**

Kế hoạch Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm nâng cao chất lượng điều hành, quản trị và hành chính công của chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở, xây dựng nền hành chính minh bạch, liêm chính, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền các cấp đối với nhân dân; đồng thời, phát huy sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng và giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật.

Đồng Tháp tiếp tục duy trì và nâng cao điểm số những nội dung thành phần của PAPI năm 2020 đã đạt điểm số cao, đồng thời, cải thiện điểm số đối với các nội dung thành phần

còn thấp; phân đầu cải thiện và nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh năm 2021 tiếp tục duy trì trong nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm số cao của cả nước. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

#### **7. Chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn, quá hạn**

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có phản ánh, kiến nghị về hồ sơ trễ hạn, quá hạn và phản ánh thái độ, hành vi của công chức, viên chức tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan nội dung phản ánh.

Đối với các phản ánh, kiến nghị đang theo dõi kết quả xử lý, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nhanh chóng thực hiện và phản hồi đến hệ thống Tổng đài 1022.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh quy trình kiểm soát thủ tục hành chính ở Bộ phận Một cửa và các phòng, ban chuyên môn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là lĩnh vực đất đai; thực hiện gửi thư xin lỗi trong trường hợp trễ hạn, quá hạn và thực hiện nghiêm quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo thuận lợi cho người dân, không để xảy ra tình trạng gây phiền hà, đi lại nhiều lần khi thực hiện thủ tục hành chính. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

#### **8. Tổ chức tốt Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 – 2022**

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 – 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp diễn ra từ ngày 08 – 10/6. Toàn tỉnh có 16.488 thí sinh đăng ký dự thi được tổ chức tại 43 Hội đồng coi thi, trong đó có 02 trường chuyên. Trường chuyên Nguyễn Quang Diêu có 615 thí sinh đăng ký dự thi và Trường chuyên Nguyễn Đình Chiểu có 422 thí sinh đăng ký dự thi.

Qua 03 ngày thi, tình hình dịch bệnh trong tỉnh được kiểm soát tốt, không có tình huống liên quan đến dịch bệnh nên công tác tổ chức kỳ thi diễn ra thuận lợi.

Tất cả Hội đồng coi thi đều thực hiện tốt quy chế thi, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Khai báo y tế trước khi vào khu vực thi, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn v.v.. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

#### **9. Xây dựng nhà máy xử lý nước 5.000m<sup>3</sup>/ngày tại huyện Tân Hồng**

Ngày 10/6, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước sạch nông thôn khu vực Giồng Găng, xã Tân Phước - Cà Vàng, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng”.

Dự án này sẽ cung cấp đủ lưu lượng nước sạch nông thôn cho hơn 13.800 hộ dân thuộc huyện Tân Hồng và xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông.

Về quy mô đầu tư, xây dựng nhà máy xử lý nước với công suất 5.000m<sup>3</sup>/ngày và mạng lưới đường ống truyền tải. Tổng mức đầu tư dự án hơn 22 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện dự án tại các xã: Tân Phước, Tân Thành A, Thông Bình (huyện Tân Hồng). Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 đến năm 2023. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH  
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

---

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung  
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập  
TĂNG VĂN KHƯƠNG**

**Trình bày  
VÕ THANH TOÀN**

**CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP**

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: [www.dongthap.gov.vn](http://www.dongthap.gov.vn)

Email: [banbientap@dongthap.gov.vn](mailto:banbientap@dongthap.gov.vn)

Điện thoại: 02773.853949